

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๔-มี.ค. ๒๕๖๕)
 เทศบาลตำบลแม่ยม อำเภอลำปาง จังหวัดพะเยา

ประเด็นนโยบาย	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
ด้านการวางแผนกำลังคน	๑. จัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี เพื่อใช้ในการกำหนดโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังที่รองรับภารกิจของหน่วยงาน ๒. ดำเนินการสรรหาพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างทดแทนอัตรากำลังที่ลาออก หรือโอนย้าย	-จัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖) -รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง
ด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร	ปรับปรุงระบบบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ LHR	- ดำเนินการปรับปรุงระบบบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ LHR เป็นปัจจุบันและครบถ้วน
ด้านการพัฒนาบุคลากร	๑. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี	- มีการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี/นโยบายพัฒนาบุคลากรประจำปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน และส่งเสริมให้บุคลากรทุกประเภท ทุกระดับ มีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายให้บรรลุเป้าประสงค์ต่อไป

ประเด็นนโยบาย	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน	๑. ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างด้วยความเป็นธรรม	- มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดโดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับ คู่มือกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน	๑. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น ๒. ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม กำกับ ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตาม	- ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานรับทราบถึงประมวลจริยธรรม ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น - จัดทำคำสั่งมอบหมายงานและแจ้งให้พนักงานทราบ
ประเด็นนโยบาย	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ	๑. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ๒. ประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานต่างๆ	- มีการจัดอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน ประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานต่างๆ ให้แก่พนักงานทุกคนได้รับทราบ